



เอกสารข่าว

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๖๓



วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร (สว.) หมายเลข ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในประเด็นการปฏิรูปที่แล้วเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๒) การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง (๓) การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งพลังงานในทะเล (๕) การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน (๖) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ (๗) การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล โดยมีมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายละเอียดของประเด็นปฏิรูปที่แล้วเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ส่งไปยังคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในห้วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. ติดตามความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษา ทรัพยากรป่าชายเลน โดย (ร่าง) รายงานฉบับดังกล่าวประกอบด้วย บทที่ ๑ บทนำ บทที่ ๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชายเลน บทที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนของชาติ บทที่ ๔ แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าชายเลน และบทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มีเนื้อหาครบทั้ง ๕ บท แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง โดยเฉพาะในบทสรุปและข้อเสนอแนะ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จากนั้นจึงจะนำเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ โดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสัมมนาและการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



๓. ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและชายฝั่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและชายฝั่ง โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าควรติดตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน เนื่องจากมลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพิจารณาจากรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental Checklist For Seawall and Revetment) หากเป็นประเด็นที่ควรพิจารณาศึกษาก็จะนำมาพิจารณาศึกษาทั้งในพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาและในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาลงแล้วประสบความสำเร็จ

๔. ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) โดยเห็นควรพิจารณาควบคู่ไปกับประเด็นที่คณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ทำการพิจารณาศึกษา แต่จะเน้นในเรื่องของการกำหนดมาตรการในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก

๕. ติดตามความคืบหน้าการตรานโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการตรานโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๒ ฉบับ คือ

๑) พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ คงเหลือการตรานโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกจำนวน ๕ ฉบับ โดยมอบหมาย พลเรือเอก วรรณพล กล่อมแก้ว อนุกรรมการติดตามและรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ คงเหลือการตรานโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกจำนวน ๑๖ ฉบับ โดยมอบหมาย นางสุภาภรณ์ นนทิรัตน์ อนุกรรมการติดตามและรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



๖. สรุปการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการจากการทำประมงคอกหอยแครงในพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการจากการทำประมงคอกหอยแครงในพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ว่า แนวทางการรื้อถอนคอกหอยและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพุนพิน ระยะที่ ๒ พื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ระยะที่ ๓ พื้นที่อำเภอท่าฉางและอำเภอไชยา ซึ่งผู้ที่สร้างคอกหอยและสิ่งปลูกสร้างต้องรื้อถอนให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ นอกจากนี้ ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของขนานในคอกหอย ๘ ราย สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาคอกหอยในระยะยาว ได้จัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอน และกำหนดตัวชี้วัดรายการกิจกรรม โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ได้มอบหมาย พลเรือเอก วรรณพล กล่อมแก้ว อนุกรรมการ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

๗. กำหนดวันและเวลาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติกำหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๘๑๖๒ - ๓
โทรสาร ๑ ๒๘๓๑ ๘๑๖๓

"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"